



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
แห่งใหม่ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์  
จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ราคากลางของงานตั้งไว้ที่ 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
รายละเอียดมีดังนี้

ขนาด f 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร โดยการทำการทดสอบปริมาณน้ำให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./  
ชม. โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการทดสอบหาปริมาณน้ำให้ได้ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 12 ชม. ดำเนินการลงท่อกรง/ท่อรอง  
ใช้ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด f 6 นิ้ว ตลอดจนความยาวของความลึก งานก่อสร้างฐานรากหอดึงเหล็กเก็บน้ำ  
งานขนย้ายหอดึงเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ลบ.ม. พร้อมดำเนินการซ่อมแซมพ่นสีต่อ  
อุปกรณ์ภายในและขนย้ายพร้อมติดตั้งใหม่รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งปั้มน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 2 แรงม้า พร้อมท่อ  
ดูดน้ำดิบ ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด f 6 นิ้ว พร้อมลวดสลิงยึดปั้มน้ำและอุปกรณ์ งานติดตั้งควบคุมปั้มน้ำไฟฟ้าพร้อม  
อุปกรณ์ งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ และงานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก งานเชื่อมประสานท่อจากปาก  
บ่อบาดาลถึงหอดึงเหล็กเก็บน้ำ งานประปาต่อจากหอดึงเหล็กเก็บน้ำถึงตัวอาคารสำนักงาน อบต. ความยาวรวม 150  
เมตร งานปักเสาพาดสายไฟฟ้า ความยาวรวม 200 เมตร รวมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์  
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ห้วยบง กำหนด)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท  
เดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 50 % ของราคากลาง ( 230,000 บาท )
2. ไม่เป็นชื่อผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้รับสิทธิหรือควบคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่ง  
ให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นกัน
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้าง  
ครั้งนี้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.  
ณ สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15 กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่ 25 เดือน  
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

กำหนดยื่นซองรับของสอบราคาจ้างได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 09.00 -16.30 น.

กำหนดยื่นซองรับของสอบราคาจ้างได้ที่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ระดับอำเภอด่านขุนทด ชั้น 2 ในวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 09.30 -11.30 น.